



เลือกตั้งท้องถิ่นไปกับ กกต.บุรีรัมย์



สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

Let's go to Local Elections with The Election Commission of Buriram Province

จดหมายข่าว

ฉบับที่ 27 / 2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563



ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คือ หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ปลัด อบจ. , ปลัด เทศบาล , ปลัด อบต. , ผู้ว่า กทม. , ปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกต.ท้องถิ่น)

คือ คณะบุคคลที่ กกต.แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

อำนาจหน้าที่

1. เสนอแนะ ให้ความเห็นชอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
2. ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
3. กำกับดูแลและอำนวยความสะดวก การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
4. กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งและรายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

กกต.ท้องถิ่นประกอบด้วย

กทม. และ อบจ.

มี กกต.ท้องถิ่น จำนวน 5 คน

เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดอย่างน้อย 3 คน หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดที่ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนไม่เกิน 2 คน

เทศบาล และ อบต.

มี กกต.ท้องถิ่น จำนวน 3 คน

เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภออย่างน้อย 1 คน หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอที่ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนไม่เกิน 2 คน

รับสมัคร กกต. ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

ยื่นใบสมัครได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสมัคร สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ www.ect.go.th/buriram



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์

เลขที่ 999 หมู่ที่ 6 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์



www.ect.go.th/buriram/main.php



Ectmedia Channel



E-Mail : Buriram@ect.go.th



0 4460 4000 โทรสาร 0 4460 4000 ต่อ 1502

